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ประกาศเทศบาลต าบลกอ้ 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕67 
********************************** 

  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2567 โดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 36 (3) 
สภาเทศบาลต าบลก้อ ก าหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2567 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2567 ถึงวันที่ 30              เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567   นั้น 

  บัดนี้  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2567 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕67 

  
 

    ลงชื่อ............................................... 
 (นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2567 เมื่อวันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ  
**************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ็ญนภา  ปาสายออ 
2. นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ ธนัช  มูลใจ 
3. นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 จีญาภรณ์  ทาฝั้น 
4. นายอนิวัฒน์  สุชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 อนิวัฒน์  สุชัย 
5. นางสาวโชติกา  วงศ์แหว้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 โชติกา  วงศ์แหว้น 
6. นางสาวนรินทร์พร  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 นรินทร์พร  มาติ 
7. นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 สิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว 
8. นางสาคร   ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 สาคร   ทาเล่ 
9. นางร าพรรณ์   นนท์สุภี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 ร าพรรณ์   นนท์สุภี 

10. นายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 ปรีชา  รินท้าว 
11. นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 โสภณ  มาติ 
12. นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 นัฐมน  ทาเล่ 

 
ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ อุดม  เชียงยศ 
2. นายละออ  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ ละออ  อู่ทรัพย์ 
3. นายเสาร์ค า  แสนปิง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลก้อ เสาร์ค า  แสนปิง 
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลต าบลก้อ ชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต 
5. นางสาวอรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล 
6. นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ลภัสรดา  ดงค าฟู 
7. นางศิริพร  แสนสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ศิริพร  แสนสิทธิ์ 
8. นางสาวภาวิณี  แต้ต า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภาวิณี  แต้ต า 
9. ว่าที่ร้อยตรีกฤษนาท เอื้องมณี นายช่างโยธา กฤษนาท เอื้องมณี 

10. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม 
11. นางสาวนัฐธยาน์  อิ่นตา พนักงานจ้างเหมาบริการ นัฐธยาน์  อิ่นตา 
12. นายเปรมชัย  จันสุ พนักงานจ้างเหมาบริการ เปรมชัย  จันส ุ

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต 
ปลัดเทศบาลต าบลก้อ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ตรวจเช็คสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อที่ได้ลงนาม
ครบองค์ประชุม จึงเชิญนางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้มีก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2567 ตามก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจ าปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 ถึงวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2567  สภาเทศบาลต าบลก้อ จึงได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อมาประชุมในวันนี้ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี 

พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2567) 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  
นายจีญาภรณ์  ทาฝั้น  สท.เขต 1 –เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ ขอแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานการ

ประชุมสภาหน้าที่ 7  มติที่ประชุมขอรับความเห็นชอบ ให้อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอลี้ ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน งบประมาณที่ขอโอนจ านวน 11,364.55 บาท มติที่ประชุมงดออกเสียง จ านวน 
6 เสียง 

ประธานสภาฯ -รับทราบและมอบหมายให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
รายงานการประชุมสภาต่อไป มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วขอ
มติที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม -รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม เป็นการถามตอบไม่ได้เป็นการอภิปราย ซึ่งมีสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลก้อ ยื่นหนังสือแบบกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เกี่ยวกับเรื่องขอ
สอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับการบริหารเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 กระทู้ถามดังนี้  

1.กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง สาธารณภัย วาตภัย ลม พายุในต าบลก้อ นายโสภณ  
มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
 2.กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง สอบถามข้อเท็จจริงการประพฤติปฏิบัติหรือการ
กระท าซึ่งเป็นเรื่องที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของหน่วยงานและองค์กรของเจ้าหน้าที่ราชการของ
เทศบาลต าบลก้อ นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
 -ขอให้นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ผู้ตั้งกระทู้ถาม สอบถามผู้บริหารท้องถิ่น
เกี่ยวกับการบริหารเทศบาลต าบลก้อทีละกระทู้ตามล าดับ เชิญสอบถามได้ 
นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ 
ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ก่อนอ่ืนที่จะถามตามกระทู้ถาม ก่อนอ่ืนขอถามว่าการแจ้งค่าใช้จ่ายด้านสาธารณ
ภัยทั้งหมดที่ได้ขอเอกสาร ควรจะน าแจกให้สมาชิกสภาตอนส่งหนังสือเชิญประชุมสภา ต้องแจกให้ก่อนประชุม
สภา และจะรับไว้ตรวจสอบ ขอถามสภาว่าปกติการยื่นกระทู้ถามขอเอกสารไม่ได้ทุกคนไม่ทราบว่าให้ได้ทุกคน
ได้หรือไม ่
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ประธานสภาฯ -ต้ังกระทู้ถามจะได้รับเอกสารตามที่ขอ แต่วันนี้ได้ประสานกับผู้บริหารเทศบาลแล้วขอ
เอกสารสรุปการใช้จ่ายงบประมาณด้านสาธารณภัยให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับตอนนี้
เจ้าหน้าที่ก าลังด าเนินการส าเนาเอกสารให้ทุกท่าน 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ กระทู้ถาม
เรื่องท่ี 1 ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามด่วนต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่องสาธารณภัย  วาตภัย ลม 
พายุในต าบลก้อ ดังนี้ 

  1.นายกใช้งบประมาณส่วนไหน อย่างไร งบประมาณเท่าไหร่ ใครเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ 
  2.ขอให้นายกน าเอกสาร จัดซื้อ รายชื่อผู้เสียหายทั้งหมด สลิปจ านวนสินค้าจ านวนเงิน 
  3.ครอบกระเบื้อง สังกะสี เมทัลชีท ซื้อได้หรือไม่ ขอเอกสารระเบียบประกอบ 
  4.การลงพ้ืนที่ของช่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย และผู้เกี่ยวข้อง 
  -ขออนุญาตประธานสภาอนุญาตให้เป็นการสอบถามค าถามทีละข้อ 
ประธานสภาฯ  -อนุญาตให้ผู้ตั้งกระทู้ถามสอบถามทีละข้อตามกระทู้ถาม 
นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ขอสอบถามข้อที่ 1 นายกใช้งบประมาณส่วนไหน อย่างไร งบประมาณ

เท่าไหร่ ใครเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ ค่าใช้จ่ายถูกต้องหรือไม่  สมาชิกสภาไม่สามารถชี้แจง
รายละเอียดให้ชาวบ้านได้รับทราบได้ จึงขอถามนายกว่ากระบวนการด าเนินการค่าใช้จ่าย
อย่างไร 

ประธานสภาฯ -เชิญนายกเทศมนตรีต าบลก้อ ตอบกระทู้ถามของนายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อ เขต 2 ที่ได้ตั้งกระทู้ถามข้อที่ 1 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
ตามที่นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 ที่ได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องสาธารณภัย  
วาตภัย ลม พายุในต าบลก้อ ขอตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณด้านสาธารณภัย
ตามข้อ 1 งบจ่ายขาดเงินสะสมโดยใช้อ านาจของผู้บริหาร ตามเอกสารการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้แจกให้กับทุกท่านหน้าสุดท้าย และใครเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อนั้น ขอเรียนว่าเป็นการ
ด าเนินการของเทศบาล การจัดซื้อกระเบื้องลอนคู่ เมทัลชีท จ่ายเป็นเงินสด การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นการด าเนินการโดยเทศบาล 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาส าหรับค าถามแรกขอถามต่ออีกได้หรือไม่ เทศบาล
ต าบลก้อจัดซ้ือจัดจ้างนั้นก็พอจะเข้าใจ แต่ขอถามถึงตัวบุคคล เช่น คลัง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใด ส่วน
เทศบาลนั้นเป็นภาพรวม อยากรู้ว่าบุคคลใด 

นายอุดม เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -การเกิดสาธารณภัยเจ้าหน้าที่คนแรกที่ด าเนินการคือนางสาว
อารียา  ทาเล่ ส านักปลัด การส ารวจความเสียหายของกระเบื้องเป็นการด าเนินงานร่วมกับกอง
ช่าง  

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภา ตนเองก็มีความเข้าใจตามที่นายกได้แจ้งมาให้ทราบ แต่
การไปสั่งวัสดุไม่น่าจะใช่นางสาวอารียา  ทาเล่ หรือกองคลัง แต่เท่าที่ทราบมาเป็นหัวหน้าส านัก
ปลัด  

-ข้อที่ 2 ตามท่ีขอเอกสารตามค าถามข้อที่ 2 ได้รับมาแล้วไม่ทันได้อ่านความจริงแล้วน่าจะส่ง
ให้พร้อมหนังสือส่งเชิญประชุมสภา ไม่ใช่มาส่งให้วันนี้ ตรวจสอบไม่ทัน 

-ข้อที่ 3 ครอบกระเบื้อง สังกะสี เมทัลชีท ตามระเบียบข้อห้ามช่วยได้หรือไม่เพราะเกิดภัย 2 
ครั้ง รอบแรกหมู่ที่ 4 ก็มีการแจ้งความเสียหายมาไม่ทราบว่าครอบกระเบื้อง สังกะสี เมทัลชีท ช่วยได้
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หรือไม่ เอากระเบื้องมาให้ หากไม่มีครอบกระเบื้องมาให้ก็จะมุงหลังคาไม่ได้ ตามที่ได้สอบถามไปเมื่อ
สักครูน่ี้ว่าใครเป็นคนสั่งซื้อวัสดุ ท าไมไม่สั่งครอบกระเบื้องมาให้ด้วย ขอถามนายก 

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ส าหรับครอบ
กระเบื้องสามารถซื้อได้ ตามที่สอบถามมาว่าท าไมบางคนได้บางคนไม่ได้ เพราะบ้านแต่ละหลังไม่
เหมือนกัน ครอบองศาไม่เท่ากัน ถามว่าช่วยได้หรือไม่ช่วยได้ทั้งครอบ และเมทัลชีท และต้อง
ตรวจให้ดีว่า สังกะสี เมทัลชีทนั้นยังน ากลับมาใช้ได้อยู่หรือไม่ หากเสียหายเหมือนกระเบื้องลอน
คู่ที่แตกเสียหายสิ้นเชิงไปเลย ที่มีปัญหาคือครอบกระเบื้องที่ปลิวตกกระแทกท าให้กระเบื้องมี
รอยแตกร้าวเสียหายมาก 

นายโสภณ  มาติ  สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาขอสอบถามเพ่ิมเติม การจะซื้อครอบกระเบื้องลอนคู่ที่
นายกบอกว่ามีความแตกต่างกันก็ควรจะซื้อมาส ารองก่อน ไม่ใช่ว่ารอเสียหายเมื่อใดค่อยมาซื้อ 
แต่ไม่ได้เอามาเลยน่าจะมีขายไม่ทราบเหตุผลว่าร้านค้าไม่มีสินค้าหรือไม่ เทศบาลน่าจะมี
ความสามารถที่จะหามาได้ นี่คือปัญหาที่ชาวบ้านฝากสอบถาม อยากให้เทศบาลในวันข้างหน้า
อย่าให้มีปัญหาอีก ขอฝากไว้ด้วย ส่วนสังกะสี เมทัลชีท ก็จะไปศึกษารายละเอียดต่อไป 

  -ข้อ 4 ต่อจากข้อที่ 3 ขอสอบถามการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจความเสียหายอันดับแรก 
เบื้องต้นคือเจ้าของพ้ืนที่ สท. หรือผู้น าชุมชนที่ผ่านมาไม่เข้าใจว่า เจ้าหน้าที่กองช่างหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณภัยได้ลงพ้ืนที่หรือเปล่า ตามที่เห็นไปแต่รายใหญ่ๆ รายเล็กๆ กระเบื้อง
เสียหาย 10-20 แผ่น ไม่เห็นไปตรวจ ที่ผ่านมาก็จะเป็นการประมาณการ ที่จริงแล้วเจ้าหน้าที่
ต้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอีกครั้ง แต่การช่วยเหลือชาวบ้านก็ถือว่าถูกต้องแล้ว ควรซื้อ
ครอบกระเบื้องมาเผื่อ หากเหลือขอคืนร้านค้าได้ เข้าใจว่าเทศบาลไม่มีงบประมาณใช้จ่าย ก็เป็น
ห่วงด้านงบประมาณ แต่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ให้ตรวจสอบอีกครั้งด้วย อันที่จริง ไม่ได้ไปก็
ไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่ แต่ก็เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชา บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะไม่รู้ ขอให้นายก
ช่วยชี้แจงว่าปกติการเกิดภัยนี้ เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ด้วยหรือไม่ 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ตามที่มีการเกิดสาธารณภัย 2 ครั้ง เกิดภัยวันที่ 7 ก็ลงพ้ืนที่
ส ารวจวันที่ 8 ของหมู่ที่ 4 โดยหลักแล้วขอกองช่าง สท. ผู้ใหญ่บ้าน มาช่วย สท.โสภณ อาจจะ
ไม่เห็น สท.ปรีชา ได้ลงพ้ืนที่ร่วมด้วย ม.4 มีผู้ประสบภัยเยอะมาก เกิดภัยวันที่ 15 วันที่ 16 ก็
ลงพื้นที่ส ารวจเลย มี สท. ผู้น าลงพ้ืนที่ด้วยกัน และประกาศให้ชาวบ้านมาแจ้งทั้งที่ทราบและไม่
ทราบก็มาแจ้ง และได้จัดซื้อวัสดุตามจ านวนที่ชาวบ้านได้แจ้งความเสียหายตามจริง กองช่างก็ได้
ส ารวจและจัดเตรียมเอกสารรับแจ้งไว้รอ บางหลังเสียหายทั้งหลัง ช่างต้องส ารวจทั้งหลัง มีบาง
หลังมาแจ้งเพ่ิม ทางผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ก็ได้ส ารวจร่วมกันต้องขอขอบคุณทุกท่าน
ด้วย 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาและผู้บริหารเทศบาล ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ชี้แจง 
ตามที่ได้ฟังมาก็มีเหตุผลตามความเป็นจริงอยู่ ที่ส าคัญคือต้องจ่ายตามความเป็นจริง ต้อง
ประหยัดเรื่องงบประมาณ ก็ขอจบค าถามไว้แค่นี้ 

ประธานสภาฯ -ขอให้นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ผู้ตั้งกระทู้ถาม สอบถามผู้บริหาร
ท้องถิ่นเก่ียวกับการบริหารเทศบาลต าบลก้อ กระทู้ถามท่ี 2 เชิญสอบถามได้ 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ กระทู้ถามเรื่องที่ 2 ขอนเรียนถาม
นายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่องขอสอบถามข้อเท็จจริงการประพฤติปฏิบัติหรือการกระท าซึ่งเป็น
เรื่องที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของหน่วยงานและองค์กรของเจ้าหน้าที่ราชการของ
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เทศบาลต าบลก้อ ก่อนอ่ืนผมขออธิบายว่าที่ผมกระทู้ถามนายกในเรื่องนี้ ขอให้ทางปลัด 
เจ้าหน้าที่ เข้าใจด้วยว่าผมก าลังท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ที่สมาชิกสภามีหน้าที่ตรวจสอบได้ ตาม
หนังสือระเบียบข้อกฎหมายฉบับใหม่ หน้าที่ของสภาท้องถิ่น 1.ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (เฉพาะ อบต.) 2.ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติและญัตติอ่ืน 3.ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ เรื่องนี้เป็นข้อที่ 3 ดังนั้นจึงขอตั้งกระทู้ถาม เพราะชาวบ้าน
สอบถามมาก็ตอบไม่ได้ สมาชิกสภาก็ตอบไม่ได้ ขอสอบถามนายกว่าในเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนไม่
เหมาะสม และเรื่องออกข่าวช่อง 7 ข้อหาฉ้อโกงและการน าข้อมูลเข้าระบบแล้วท าให้เกิดความ
เสียหาย ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์  เมื่อเกิดปัญหาขึ้น การที่จะสั่งการหรือลงโทษได้คือนายก ด้าน
กฎหมายหรือทางต ารวจทางคดีอาจจะจบสิ้นไปแล้ว แต่ก็ขอสอบถามนายกว่าได้ด าเนินการเรื่อง
นี้มีบทสรุปอย่างไร 

ประธานสภาฯ -ตามท่ีสมาชิกสภาได้สอบถามถึงกระบวนการทางวินัยในเทศบาล เชิญนายกตอบกระทู้ถาม 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 

ตามที่นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 ที่ได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องขอสอบถาม
ข้อเท็จจริงการประพฤติปฏิบัติหรือการกระท าซึ่งเป็นเรื่องที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
หน่วยงานและองค์กรของเจ้าหน้าที่ราชการของเทศบาลต าบลก้อ ขอเรียนว่าการเกิดเหตุขึ้นใน
เทศบาลในภาพรวมแล้ว หากใครท าให้เทศบาลเสียหาย ถ้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ก็จะ
ยกเลิกสัญญา ตามนโยบายผู้บริหารชุดนี้ ถ้ากระผิดไม่ร้ายแรงก็ว่ากล่าวตักเตือน กรณีจ้างเหมา
บริการ กรณีข้าราชการ นายกก็จะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วรายงานให้นายกทราบ นายกส่งไปยัง ก.จังหวัดพิจารณา ในแต่ละเดือน ก.จังหวัด
จะพิจารณา แล้วหากผิดจริงจะแจ้งมายังให้เทศบาลทราบ ก.จังหวัดเป็นผู้ชี้ชัด อ านาจนายกมีแค่
นี้ 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภา ต้องขอขอบคุณนายกที่ชี้แจงให้สภาได้ทราบ ขอ
สอบถามต่อว่านายกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นท าให้องค์กร
เสียชื่อเสียงหรือภาพพจน์ เช่น ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉินก็ถูกปรับเงินเล็กน้อย 
แต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาออกสื่อแบบนี้ควรมีระเบียบอย่างไร ต่อไปจะขอถามต่อได้หรือไม่ว่าเรื่อง
นี้จะท าอย่างไรต่อไป ขอนายกชี้แจงให้ชัดเจนจะได้ตอบค าถามชาวบ้านได้ การด าเนินการตาม
ระเบียบอย่างไร 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลตอบข้อซักถามว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด าเนินการไปถึง
ไหนแล้ว 

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภา การเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งทุกๆเรื่อง
ที่เกิดที่เทศบาลก็จะได้ตั้งคณะกรรมการ ปลัดเป็นประธานกรรมการ และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระดับ
ที่สูงกว่าผู้ที่ถูกสอบ ไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงเรื่องไหนอย่างไร ขอให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจงให้สมาชิกสภา
ทราบ ขออนุญาตจากประธานสภา 

ประธานสภาฯ -ที่จริงแล้วการตอบค าถามต้องเป็นผู้บริหาร แต่ก็อนุญาตให้ปลัดเป็นผู้ตอบค าถามแทน
ผู้บริหาร 

ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลต าบลก้อ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ในฐานะ
ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง ไม่ได้มาตอบกระทู้ แต่ขอเสนอแนะ การบริหารงานบุคคลการ
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บรรจุแต่งตั้งถามได้หมด การสอบวินัย เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่สามารถชี้แจงเปิดเผยได้ จะมีส่วน
ของคณะกรรมการ นายกก็ยังไม่ทราบเพราะอยู่ระหว่างด าเนินการ ขอชี้แจงกว้างๆ ว่าตามที่นาย
นพพร ใจพิมพ์สว่าง ได้มาเป็นวิทยากรอบรมที่เทศบาลต าบลก้อ ก็ได้สอบถามว่าสมาชิกสภา
สามารถกระทู้ถามได้หรือไม่ ก็ได้รับค าตอบว่าสามารถสอบถามได้ ตามที่ได้เป็นคณะกรรมการ
สอบ และเอกสารที่เป็นความลับ เคยสอบ ผอ.กองคลังที่อ าเภอบ้านทา มีปลัดเทศบาลได้ออก
จากราชการไปแล้ว ก็ด าเนินการสอบเพ่ิงเสร็จสิ้นไป และขอเรียนว่ากระบวนการใกล้สิ้นสุด เป็น
ความลับไม่สามารถเปิดเผยได้ หากด าเนินการสิ้นสุดแล้วจะเสนอนายกต่อไป 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภา ขอบคุณท่านปลัด สมาชิกสภาบางครั้งก็ไม่ทราบข้อมูล
ระเบียบเชิงลึก และที่กังวลก็คือปัญหาแบบนี้ หากปลัดและนายกตอบมาแล้วก็จะได้มีข้อมูลตอบ
ให้ชาวบ้านได้และพวกเราก็ได้ท าหน้าที่ของสมาชิกสภาแล้วในวันนี้ 

ประธานสภาฯ -ขอพักการประชุม เวลา 10 นาที 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในวาระนี้ มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อพิจารณา จ านวน 6 

ญัตติ กับอีก 2 เรื่อง เรียงล าดับ ดังนี้ 
1.ญัตติเรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ

ก่อสร้างล าเหมืองและถังพักน้ า คสล. บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน งบประมาณทั้งสิ้น 
947,400.00 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 2.ญัตติเรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน งบประมาณทั้งสิ้น 
436,500.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 3.ญัตติเรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน งบประมาณทั้งสิ้น 
62,800.00 บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 4.ญัตติเรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน จุดที่ 1 (ช่วงซอย 3 
ไปซอย 5 ฝั่งทิศตะวันตก) จุดที่ 2 (ช่วงซอย 5 ไปซอย 7 ฝั่งทิศตะวันตก) งบประมาณทั้งสิ้น 758,500.00 
บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 5.ญัตติเรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน งบประมาณทั้งสิ้น 
600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
 6.ญัตติเสนอขอรับความเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 
 7.เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 3 คน 
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 8.การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 3 คน 
 

5.1.ญัตติเรื่องที่ 1 เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 โครงการก่อสร้างล าเหมืองและถังพักน้ า คสล. บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
งบประมาณทั้งสิ้น 947,400.00 บาท (เก้าแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ -ต่อไปขอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ เสนอหลักการและเหตุผลการ ขอรับความเห็นชอบ 

การขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างล าเหมืองและถังพักน้ า คสล. บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
งบประมาณท้ังสิ้น 947,400.00 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลต่อไป
ขอน าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความเห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างล าเหมืองและถังพักน้ า 
คสล. บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน งบประมาณทั้งสิ้น 947,400.00 
บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

ข้าพเจ้า  นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือด าเนินการตามโครงการก่อสร้าง
ล าเหมืองและถังพักน้ า คสล.งบประมาณท้ังสิ้น 947,400.00 บาท 
หลักการ  ตามที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้ท าหนังสือแจ้งร้องทุกข์ของประชาชนบ้านก้อทุ่ง เนื่องจาก

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ าใช้ในการท าเกษตรและเลี้ยงสัตว์และป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่ง
ทางประชาชนได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ขอรับความช่วยเหลือผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน นั้น 

ทางกองช่างเทศบาลต าบลก้อ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจห้วยหนองเตาเรียบร้อยแล้ว และได้รายงาน
ผลการส ารวจให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อทราบและได้สั่งการให้ด าเนินการออกแบบแปลน ประมาณราคา เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
 เหตุผล เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรบ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ เทศบาลต าบลก้อ จึง
จ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างล าเหมืองและถังพักน้ า คสล. งบประมาณทั้งสิ้น 
947,400.00 บาท 

ปริมาณงาน ล าเหมือง 1×0.80×100 เมตร เสา 0.40×0.20×1.50 เมตร ฐานราก,ตอม่อ 
1.20×1.20×1.50 เมตร ถังพักน้ า คสล. ขนาด 3×3×2.50 เมตร งบประมาณท้ังสิ้น 947,400.00 บาท 
  ดังนั้น ข้าพเจ้านายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ต าบลก้อ เพ่ือโปรดพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติให้เทศบาลต าบลก้อจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างล าเหมืองและถังพักน้ า คสล. งบประมาณทั้งสิ้ น 947,400.00 
บาท 
  -ตามท่ีฝายห้วยแม่ก้อขาดเสียหายไม่มีน้ าที่ไหนมาลงล าเหมือง ขอเรียนว่าน้ ามาจากอ่างวังบง 

ตอนนี้ได้ปิดประตูน้ าไว้ ต่อไปจะได้ผันน้ ามาให้เกษตรกรท านา ส่วนฝายกั้นน้ ากรมชลประทานได้
น าบรรจุในแผนไว้แล้ว รอการด าเนินการ ส่วนเหมืองสามารถด าเนินการได้เลย 

ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความ
เห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
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ก่อสร้างล าเหมืองและถังพักน้ า คสล. บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
งบประมาณทั้งสิ้น 947,400.00 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภา ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมหารือกันก่อนแล้วสมาชิก
สภาและนายกก็ได้ตกลงกันไว้ ส่วนที่จะถามว่าน าเงินออกมาใช้รอบสองได้หรือไม่ ขอถามว่าถ้า
รอบสองสามารถน าออกมาใช้จ่ายได้อยู่ก็ขอให้นายกยืนยันด้วย 

ประธานสภาฯ -ขอให้ผู้บริหารตอบข้อซักถาม 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -ในการใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จะให้ตอบยืนยันนั้นอยู่ที่สภาพิจารณา หากนายกเสนอแล้ว ยกมือให้
ก็ท าได้ หากมีเงินใช้จ่ายได้ก็จะสามารถด าเนินการได้ หากเป็นการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ  -เรียนประธานสภา ก่อนจะมีการพิจารณาการใช้เงินก้อน
นี้ ได้ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อบังคับ ๙๗ (๓) ให้
กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจ า เพ่ือเป็นค าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสม
ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนแล้วองค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล และองค์การส่วนต าบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท ขอทราบ
ข้อมูลยอดเงิน ณ วันที่เสนอต่อสภา ขอทราบยอดเงินฝากธนาคารคือ ณ วันนี้ 

ประธานสภาฯ -วันนี้ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่แนบเอกสารยอดเงิน ณ วันนี้ และนางสาวกัญญ์พิชญา ไชยค า 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปอบรม ได้เชิญนางศิริพร แสนสิทธิ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีมาร่วมประชุม อนุญาตให้ชี้แจง 

นางศิริพร  แสนสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ตอนนี้สถาน
การเงินการคลัง ณ วันนี้  

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน 
ชื่อ เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 
*************************************** 

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  5,446,603.29 
หัก ส ารองตามระเบียบฯ    7,187,693.30 
 เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ าตามระเบียบฯ    - 7,187,693.30 
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลักหักส ารองตามระเบียบฯ -
 (1,741,090.01) ติดลบ 
 และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ าตามระเบียบฯ 
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน      - 
 ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ      - 

เงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว - 
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แต่ไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 
เงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน     - 
 

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว    - 
 เงินทุนส ารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว   - 
 รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม   - 
 ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 10,660,904.52 10,660,904.52 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 8,919,814.51 
 
หมายเหตุ : ส ารองตามระเบียบประกอบด้วย 
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
2.ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
3.เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจ าปี 2566 
 
นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ -ข้อวิธีปฏิบัติ (6) ยอดที่พิจารณาต้องเป็นยอดเงิน ณ วันนี้ ตอนนี้

ก็ไม่ได้คัดค้านการใช้เงิน อยากให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ข้อ 97 (3)ขอ
ตัวเลขเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ประธานสภาฯ -อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กองคลังน ายอดเงิน 8 ล้านบาท มาหักเงินส ารองตามระเบียบแล้วจะ
ใช้ได้เท่าใดขอคิดให้ด้วย 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ  -ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ตัวเลขและยืนยันตัวเลขมา ตามจริงแล้ว
ผู้บริหารจะต้องบอกว่าวันนี้มียอดเงินเท่าใด อยากให้ระมัดระวังในการใช้เงิน เป็นห่วงในวัน
ข้างหน้าจะไม่มีเงินใช้จ่าย ขอขอบคุณอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตติที่ 1 นี้อีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ขอให้
ที่ประชุมลงมติด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวนรินทร์พร  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  8.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวนัฐมน  ทาเล่    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
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มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน – เสียง 
 
 5.2.ญัตติเรื่องที่ 2 เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
งบประมาณทั้งสิ้น 436,500.00 บาท (สี่แสนสามหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ -ต่อไปขอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ เสนอหลักการและเหตุผลการ ขอรับความเห็นชอบ 

การขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
งบประมาณท้ังสิ้น 436,500.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อ ต่อไปขอน าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความเห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่  2 ต าบลก้อ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน งบประมาณทั้งสิ้น 
436,500.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

ข้าพเจ้า  นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2  งบประมาณทั้งสิ้น 436,500.00 บาท 
หลักการ  ตามที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้ท าหนังสือแจ้งร้องทุกข์ของประชาชนบ้านก้อหนอง เนื่องจาก

ในช่วงฤดูฝนซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน น้ าระบายไม่ทันน้ าไหลเข้าท่วมบ้านประชาชน ซึ่งทาง
ประชาชนได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ขอรับความช่วยเหลือผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน นั้น 

ทางกองช่างเทศบาลต าบลก้อ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจพ้ืนที่บ้านก้อหนองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบว่า
บริเวณดังกล่าวยังไม่มีรางระบายท าให้น้ าไหลเข้าบ้านประชาชนในช่วงฤดูฝน ทางกองช่างได้รายงานผลการ
ส ารวจให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อทราบและได้สั่งการให้ด าเนินการออกแบบแปลน ประมาณราคา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน 
 เหตุผล  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรบ้านก้อหนอง ต าบลก้อ เทศบาลต าบลก้อ จึง
จ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 
งบประมาณท้ังสิ้น 436,500.00 บาท 

ปริมาณงาน ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร แบบมีฝาปิด คสล.ยาว 120 เมตร         
งบประมาณท้ังสิ้น 436,500.00 บาท 
  ดังนั้น ข้าพเจ้านายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลก้อ       
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้เทศบาลต าบลก้อจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567          
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 งบประมาณท้ังสิ้น 436,500.00 บาท 
ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความ

เห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
งบประมาณท้ังสิ้น 436,500.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น มีท่านใดมีข้อซักถาม ข้ออภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม ่หากไม่มีแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยการยกมือ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวนรินทร์พร  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  8.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวนัฐมน  ทาเล่    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน – เสียง 
 
 5.3.ญัตติเรื่องที่ 3 เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
งบประมาณทั้งสิ้น 62,800.00 บาท (หกหม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ -ต่อไปขอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ เสนอหลักการและเหตุผลการ ขอรับความเห็นชอบ 

การขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
งบประมาณท้ังสิ้น 62,800.00 บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อ ต่อไปขอน าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความเห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่  2 ต าบลก้อ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน งบประมาณทั้งสิ้น 
62,800.00 บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ข้าพเจ้า  นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง 
หมู่ที่ 2  งบประมาณทั้งสิ้น 62,800.00 บาท 
  หลักการ  ตามที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้ท าหนังสือแจ้งร้องทุกข์ของประชาชนบ้านก้อหนอง 
เนื่องจากในช่วงฤดูฝนซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน น้ าระบายไม่ทันน้ าไหลท าให้น้ าไหลเข้าท่วมบ้าน
ประชาชน ซึ่งทางประชาชนได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ขอรับความช่วยเหลือผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน นั้น 

ทางกองช่างเทศบาลต าบลก้อ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจพ้ืนที่บ้านก้อหนองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบ
บริเวณดังกล่าวยังไม่มีรางระบายท าให้น้ าไหลเข้าบ้านประชาชนในช่วงฤดูฝน ทางกองช่างได้รายงานผลการ
ส ารวจให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อทราบและได้สั่งการให้ด าเนินการออกแบบแปลน ประมาณราคา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน 
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  เหตุผล  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรบ้านบ้านก้อหนอง ต าบลก้อ เทศบาลต าบลก้อ                   
จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 
งบประมาณท้ังสิ้น 62,800.00 บาท 

ปริมาณงาน ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.90 เมตร แบบมีฝาปิด คสล.ยาว 12 เมตร
งบประมาณท้ังสิ้น 62,800.00 บาท 
  ดังนั้น ข้าพเจ้านายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลก้อ      
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้เทศบาลต าบลก้อจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567         
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 งบประมาณท้ังสิ้น 62,800.00 บาท 
  -อาจจะมีบางท่านสงสัยว่าท าไมโครงการนี้ถึงใช้งบประมาณแค่ 62,800.00 บาท เพราะ

เป็นรางระบายน้ าเดิมเป็นลักษณะรูปแบบตัว L เพ่ือให้น้ าระบายลงตรงไปยังล าห้วย ไม่ต้องอ้อม
ถนน จะเป็นลักษณะการขุดตัดผิวถนนท ารางระบายน้ าแบบมีฝาปิด ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาทุก
ท่านทราบ 

ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความ
เห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
งบประมาณทั้งสิ้น 62,800.00 บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น มีท่านใดมีข้อซักถาม ข้ออภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม ่หากไม่มีแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวนรินทร์พร  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  8.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวนัฐมน  ทาเล่    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน – เสียง 
 
 5.4.ญัตติเรื่องที่ 4 เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
จุดที่ 1 (ช่วงซอย 3 ไปซอย 5 ฝั่งทิศตะวันตก) จุดที่ 2 (ช่วงซอย 5 ไปซอย 7 ฝั่งทิศตะวันตก) 
งบประมาณทั้งสิ้น 758,500.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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ประธานสภาฯ -ต่อไปขอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ เสนอหลักการและเหตุผลการ ขอรับความเห็นชอบ 
การขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน จุดที่ 1 
(ช่วงซอย 3 ไปซอย 5 ฝั่งทิศตะวันตก) จุดที่ 2 (ช่วงซอย 5 ไปซอย 7 ฝั่งทิศตะวันตก) 
งบประมาณท้ังสิ้น 758,500.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อ ต่อไปขอน าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความเห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน จุดที่ 1 (ช่วงซอย 3 ไปซอย 
5 ฝั่งทิศตะวันตก) จุดที่  2 (ช่วงซอย 5 ไปซอย 7 ฝั่งทิศตะวั นตก) งบประมาณทั้งสิ้น 
758,500.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

ข้าพเจ้า  นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเสนอญัตติขอขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3  จุด (ช่วงซอย 3 ไปซอย 5 ฝั่งทิศตะวันตก) จุดที่ 2 (ช่วงซอย 5 
ไปซอย 7 ฝั่งทิศตะวันตก) งบประมาณท้ังสิ้น 758,500.00 บาท    

                    หลักการ ตามที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้ท าหนังสือแจ้งร้องทุกข์ของประชาชนบ้านก้อจอก 
เนื่องจากในช่วงฤดูฝนซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน น้ าระบายไม่ทันน้ าไหลเข้าบ้านประชาชน ซึ่งทาง
ประชาชนได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกขอรับความช่วยเหลือผ่านทางผู้ใหญ่บ้านว่านั้น 

ทางกองช่างเทศบาลต าบลก้อ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจพ้ืนที่บ้านก้อจอกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบซอย 4 
ทิศใต้ ยังไม่มีรางระบายท าให้น้ าไหลเข้าบ้านประชาชนในช่วงฤดูฝน ทางกองช่างได้รายงานผลการส ารวจให้
นายกเทศมนตรีต าบลก้อทราบและได้สั่งการให้ด าเนินการออกแบบแปลน ประมาณราคา เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน 
  เหตุผล  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับราษฎรบ้านก้อจอก ต าบลก้อ เทศบาลต าบล
ก้อ         จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3  จุด (ช่วงซอย 3 ไปซอย 5 ฝั่งทิศตะวันตก) จุดที่ 2 (ช่วงซอย 5 ไปซอย 7 ฝั่งทิศตะวันตก) 
งบประมาณท้ังสิ้น 758,500.00 บาท 

ปริมาณงาน ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร แบบมีฝาปิด คสล.ยาว 212 เมตร 
งบประมาณท้ังสิ้น 758,500.00 บาท 
  ดังนั้น ข้าพเจ้านายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ต าบลก้อ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้เทศบาลต าบลก้อจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3  จุด (ช่วงซอย 3 ไปซอย 5 ฝั่งทิศตะวันตก) 
จุดที่ 2 (ช่วงซอย 5 ไปซอย 7 ฝั่งทิศตะวันตก) งบประมาณท้ังสิ้น 758,500.00 บาท 
  -หมู่ที่ 3 จะมีความแตกต่างจากหมู่ที่ 2 คือจะอยู่คนละซอย หมู่ที่ 3 คนละซอยแต่แยก

เหมือนหมู่ที่ 2 ได้ไหมนั้นสุ่มเสี่ยงมองได้สองมุม มุมหนึ่งมองว่าจะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เลย
ท าเป็นโครงการเดียวแต่เป็นการด าเนินการ 2 จุด 

ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความ
เห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน จุดที่ 1 
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(ช่วงซอย 3 ไปซอย 5 ฝั่งทิศตะวันตก) จุดที่ 2 (ช่วงซอย 5 ไปซอย 7 ฝั่งทิศตะวันตก) 
งบประมาณทั้งสิ้น 758,500.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น มีท่านใดมีข้อซักถาม ข้ออภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม ่หากไม่มีแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวนรินทร์พร  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  8.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวนัฐมน  ทาเล่    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน – เสียง 
 
 5.5.ญัตติเรื่องที่ 5 เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
งบประมาณทั้งสิ้น 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ -ต่อไปขอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ เสนอหลักการและเหตุผลการ ขอรับความเห็นชอบ 

การขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน งบประมาณ
ทั้งสิ้น 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อ ต่อไปขอน าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความเห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน งบประมาณทั้งสิ้น 600,000.00 
บาท (หกแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 

  ข้าพเจ้า  นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อ
ท่า หมู่ที่  4 ต าบลก้อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 
600,000.00 บาท   
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                    หลักการ ตามที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ได้ท าหนังสือแจ้งร้องทุกข์ของประชาชนบ้านก้อท่า ถนน
สายโกดังนายสะอาด โกรินทร์ เป็นหลุม เป็นบ่อ ไม่สามารถที่จะใช้สัญจรไป - มาได้ ซึ่งประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ซึ่งทางประชาชนได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ขอรับความช่วยเหลือผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน นั้น 

ทางกองช่างเทศบาลต าบลก้อ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจถนนสายโกดังนายสะอาด โกรินทร์ เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งพบว่าถนนไม่สามารถสัญจรไป- มาได้ ประชาชนได้รับความเดือนร้อน ทางกองช่างได้รายงานผลการ
ส ารวจให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อทราบและได้สั่งการให้ด าเนินการออกแบบแปลน ประมาณราคา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน 
  เหตุผล เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับราษฎรบ้านท่า ต าบลก้อ เทศบาลต าบลก้อ               
จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณท้ังสิ้น 600,000.00 บาท 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น      
600,000.00 บาท 
  ดังนั้น ข้าพเจ้านายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ต าบลก้อ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้เทศบาลต าบลก้อจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 227 เมตร      
หนา 0.15 เมตร งบประมาณท้ังสิ้น 600,000.00 บาท 
  -ของหมู่ที่ 4 ปัญหาที่เกิดขึ้น ซอยบ้านลุงอาจ ตรงนั้นเป็นถนนขึ้นเนิน หน้าฝนน้ าจะท าให้

ไถลลื่นเป็นอันตรายต่อประชาชน ต้องแก้ไขเพ่ือให้รถวิ่งผ่านไปได้ เพราะที่ผ่านมาหมู่ที่ 4 ไป
ไม่ได้ จึงได้แก้ไขปัญหาตรงนั้น 

ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความ
เห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน งบประมาณ
ทั้งสิ้น 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมได้รับ
ทราบแล้วนั้น มีท่านใดมีข้อซักถาม ข้ออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ขอให้ที่ประชุมลง
มติด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวนรินทร์พร  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  8.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวนัฐมน  ทาเล่    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
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มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน – เสียง 
 
 5.6.ญัตติเรื่องที่ 6 เรื่อง เสนอขอรับความเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.... 
ประธานสภาฯ -ต่อไปขอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ เสนอหลักการและเหตุผลการ ขอรับความเห็นชอบ 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อ ต่อไปขอน าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความเห็นชอบการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 

 ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 เรื่อง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

1.ร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ....  
หลักการ อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 1 เรื่อง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น ภายในสมัยการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2567 

เหตุผล เพ่ือให้เทศบาลต าบลก้อ สามารถพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไปและเป็นตาม ไประเบียบ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 จึงขอรับความเห็น
ขอบพิจารณาร่างเทศบญัญัติ เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 1 เรื่อง ของเทศบาลต าบลก้อ 

ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
ก้อ เพื่อโปรดพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 1 เรื่อง ของเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือให้เทศบาล
ต าบลก้อสามารถปฏิบัติได้ตามเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อไป 

-ขอประธานสภาและสมาชิกสภาดูข้อมูลในตารางแนบท้าย บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมวันละ 
20 บาท มีครัวเรือนบางคนเข้าร่วมแนวโครงการใช้บริการเก็บขนขยะของเทศบาล และบางครัวเรือน
ไม่เข้าร่วม น าขยะไปทิ้งบ่อขยะเอง ครัวเรือนเล็กมีปริมาณขยะน้อย เลยมีถุงขยะไว้จ าหน่าย หากวัน
ไหนมีขยะก็จะเอามาวางไว้หน้าบ้านรอรถเก็บขนขยะ หากบ้านหลังไหนมีขยะมากก็จะมีถุงไว้จ าหน่าย
เพ่ิมจากที่แจกให้ ถุงบรรจุได้ 20 ลิตร จ านวน 5 ใบ เป็นเงิน 20 บาท เทศบัญญัติฉบับเดิมไม่มี
แนวทางนี้รองรับไว้ 

ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความ
เห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2564 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมได้รับ
ทราบแล้วนั้น มีท่านใดมีข้อซักถาม ข้ออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
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นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ -เรียนประธานสภาขอเรียนถามว่าไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ร่างเทศ
บัญญัตินี้ ตรงข้อความที่ว่า วันละ 20 ลิตร หนึ่งเดือนมี 30 วัน ก็รวมเป็น 600 ลิตร หรือว่าไป
เลียนแบบของหน่วยงานอื่นมา ขอให้คิดดูให้ดีก่อน 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา การค านวณต่อวัน 
ปริมาณการบรรจุถุงหนึ่งใบบรรจุได้ 20 ลิตร ซื้อวันนี้ 5 ใบ มาซื้อต่อครั้ง และมีรายละเอียดข้อ
อ่ืนๆในตารางข้างบน 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ -ถ้าหากจ่ายเงิน 20 บาท ต่อวัน 30 วัน ทิ้งขยะทุกวัน ปกติทาง
เทศบาลจะเก็บขยะเป็นครั้ง ไม่ได้เก็บทุกวัน 

ประธานสภาฯ -ส าหรับครัวเรือนที่มีปริมาณขยะน้อยก็ใช้ถุงน้อย มีปริมาณขยะมากก็ใช้ถุงมาก 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -ขอชี้แจงกรณีผู้ที่มาซื้อถุงเพ่ิมไม่ได้เป็นสมาชิกรับบริการ

เก็บขยะ ซื้อถุงขยะ 5 ใบ เป็นเงิน 20 บาท แต่เดิมเก็บขนขยะอาทิตย์ละ 3 ครั้ง วันจันทร์ วัน
พุธ วันศุกร์ บางวันไม่มีขยะ สอบถามพนักงานแล้วว่าท าไมคนเก็บขยะเสร็จไว ตอบว่าไม่มีขยะ 
เลยปรับให้เป็นอาทิตย์ละ 2 วัน และแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามนี้ หากบ้านหลังใด
มีถุงด านี้ก็จะเก็บขึ้นรถขนขยะให้ หากมีข้อบกพร่องก็จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ตรวจ
รายละเอียดเพราะแนวทางนี้มีไว้เป็นทางเลือกให้ครัวเรือนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเก็บขนขยะ 
ครัวเรือนเอาไปทิ้งเอง 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ -หากจะขอมติเลยหรือไม่นั้น ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัว อาจจะ
ไม่ค่อยเข้าใจในบทความนี้ ส่วนตัวของดออกเสียง 

ประธานสภาฯ -อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบันเก็บ 20 บาท ได้รับถุงขยะ 5 ใบ ส าหรับสมาชิก ประธานสภาก็
เคยซื้อเหมือนกัน ที่เทศบาลแจกให้น าไปให้แม่ ส่วนตนเองซื้อเพ่ิมอีกต่างหาก 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภา ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 

นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา การตราเทศ
บัญญัตินี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 นั้น
จากระบบการใช้ถังบรรจุขยะมาเป็นถุงขยะ เลยต้องปรับรายละเอียด 20 บาท ต่อ 1 ชุด 
จ านวน 5 ใบ สามารถทิ้งขยะได้ 5 ใบเลย หากมีงานแต่งงานมีขยะมากก็สามารถซื้อได้ เช่น 4 
ชุด การปรับปรุงเทศบัญญัติครั้งนี้ เพ่ือรองรับการบริการการจ าหน่ายถุงบรรจุขยะ ปัจจุบันมี 2 
ขนาด จากฉบับเดิมมาเพ่ิมเติมโดยค านวณจากปริมาณขยะที่เกิดในชุมชน 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาจะขอเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 1 วัน ไม่เกิน 100 ลิตร 
นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภา ก่อนที่จะมีการลงมติขอถามว่าส่วนที่ ได้ด าเนินการซื้อ

ถุงขยะมาขายให้กับชาวบ้านให้ได้รายได้ เข้าเทศบาลระเบียบท าได้หรือไม่ ชาวบ้านเห็นชอบ
หรือไม่ หากสมาชิกสภาลงมติไปแล้วเกิดข้อผิดพลาดไป ขอให้ชี้แจงระเบียบให้ชัดเจน ถุงใบละ 4 
บาท จ านวน 5 ใบ เป็นเงิน 20 บาท ถุงใบละ 4 บาทนี้มีปัญหาตามมา จะท าอย่างไร แต่ที่
ส าคัญคือถูกระเบียบหรือไม่ 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -การบริการเก็บขนขยะในอ าเภอลี้ มีเทศบาลจ านวน 3 

แห่งที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลแม่ตืน เทศบาลต าบลวังดิน และเทศบาลต าบลก้อ การใช้ถุงและ
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การใช้ถังก็ต้องใช้ถุงรองอยู่ดี การใช้ถุงเป็นการท าให้เป็นระเบียบไม่เลอะเทอะ ชาวบ้านไม่ได้จ่าย
เพ่ิม จ่าย 20 บาทต่อเดือนเหมือนเดิม และสมัครใจเอาไปทิ้งเองได้ ถ้าจะซื้อก็ได้ หากทิ้งทุกครั้ง
ทุกอาทิตย์ ก็สมัครเป็นสมาชิกไปเลย การบริหารจัดการฝังกลบจะได้ง่ายขึ้น ไม่ได้บังคับชาวบ้าน
ให้มาซื้อถุงทุกเดือน คนที่เป็นสมาชิกไม่ต้องมาซื้อ เทศบาลแจกให้ยู่แล้ว นอกจากมีปริมาณขยะ
มากขึ้น 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ตามที่นายกชี้แจงมาพอเข้าใจ ที่ถามว่าท าถูกระเบียบหรือไม่ สามารถ
น ามาเป็นแนวทางท่ีดี ถามเรื่องระเบียบว่าเราจัดซื้อได้หรือไม่ 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรื่องการท าถูกตามระเบียบหรือไม่นั้น ขออนุญาตให้
เจ้าหน้าที่หรือปลัดเทศบาลต าบลก้อเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ส่วนของ
ระเบียบเปิดโอกาสให้เทศบาลจัดหารายได้ มีหลายแห่ง เช่น เทศบาลต าบลวังดิน เปิดตลาดเพ่ือ
หาค่าเช่า ในเทศบาลเมืองก็จะมีโรงรับจ าน า เทศบาลต าบลก้อเองการจัดเก็บขยะถามว่าคุ้มค่า
ไหม ขอบอกว่าขาดทุน มีค่าใช้จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าถุง การด าเนินการของเทศบาลต าบลก้อ
เป็นการบริหารจัดการขยะ เป็นไปตามระเบียบขอยืนยันว่าด าเนินการได้ 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ -ส าหรับระเบียบไม่ติดใจ การเขียนตัวหนังสือขอให้ชัดเจน เช่น ข้อ 
2 ขอให้ทุกท่านดูพร้อมกัน ข้อ 2 ค่าเก็บและขนมูลฝอย ข้อย่อย 2.3.ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็น
ครั้งคราวหนึ่งๆ แต่เก็บเดือนละ 20 บาท แต่นายกบอกว่า 20 บาท ได้ 5 ถุง มันย้อนแย้งกัน 
การด าเนินการความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ทิ้งขยะทุกวัน เอาเฉพาะวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร หนึ่ง
เดือนไม่เกิน 100 ลิตร 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -ตามที่สมาชิกสภาเข้าใจ ตารางด้านซ้ายมือเป็นเดือน 
ด้านขวาเขียนเป็นวัน คือที่ทางเทศบาลต าบลก้อได้แจกถุงให้รายปีที่เป็นสมาชิกได้จ านวน 8 ใบ 
แต่ถ้าขายจะได้ 5 ใบ ส่วนรายละเอียดคิดเป็นลิตร ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่อธิบายเพิ่มเติม 

ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ประเด็นนี้ขอ
เสนอนายกว่าขอถอนญัตตินี้ออกก่อน และตนเองก็สับสนเหมือนกัน และจะน าไปบังคับใช้ในปี
หน้า และขอเสนอที่ประชุมหารือกับสมาชิกสภากันก่อนอีกรอบ 

นางศิริพร  แสนสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี   -ตามตารางบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม วันละ 20 ลิตร 
ค านวณจากชาวบ้านที่ทิ้งขยะ 23-25 ลิตร คิดเป็นวันไม่ใช่คิดเป็นเดือน เป็นฐานเฉลี่ยในการ
ค านวณคิดค่าบริการออกมาเป็นรายเดือน ทั้งนี้เพ่ือความชัดเจนให้เจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
จัดเก็บภาษีมาชี้แจงอีกที 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาเห็นควรว่าอย่างไรบ้าง หรือว่าผู้บริหารจะอธิบายเพิ่มเติม 
นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ -ขอให้ทางผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ น าไปทบทวนใหม่แล้วน ามา

เสนอต่อสภาใหม่ ขอให้นายกถอนญัตตินี้ก่อน เพ่ือให้การประชุมสภาขับเคลื่อนไป 
ประธานสภาฯ -ทางผู้บริหารเทศบาลจะถอนญัตตินี้หรือไม่ เพราะเป็นผู้ยื่นญัตติ 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -หากที่ประชุมหาข้อสรุปไม่ได้ก็ขอถอนญัตติตามที่ปลัด

แนะน าและจะน าไปเขียนให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย ขอถอนญัตติที่ 6 เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2564 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ....  และจะน าเสนอต่อสภาพิจารณาในที่
ประชุมครั้งต่อไป 



~ 20 ~ 
 

ประธานสภาฯ -ญัตติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... ที่
ผู้บริหารเทศบาลขอถอนญัตติถือว่าตกไป 

 
 5.7.เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 3 คน 
ประธานสภาฯ -ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือ

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน จ านวน 3 คน 
ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อชี้แจงรายละเอียด 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ   -เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลก้อ ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง
รายละเอียด 

นางลภัสรดา ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 8 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลก้อ 
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  การก าหนดกรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การน านโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลง
ต่อสภาท้องถิ่น แผนชุมชนน ามาจัดท าแผนพัฒนาให้ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา 
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ มีก าหนดครบวาระการเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่ของเทศบาลต าบลก้อ วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 นี้นั้น 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 8 (3)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 
3 คน เทศบาลต าบลก้อ จึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลก้อ ที่สภาเทศบาลต าบลก้อคัดเลือกจ านวน 3 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลก้อ 

ประธานสภาฯ -ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ คนเดิมที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมี 1.
นายธนัช  มูลใจ 2.นายอนิวัฒน์  สุชัย 3.นางสาคร  ทาเล่ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อเสนอชื่อสมาชิกสภาทีละคนและขอผู้รับรองจ านวนสองคน จนครบจ านวน 3 คน เชิญ
เสนอได้ 

นายอนิวัฒน์ สุชัย สท.เขต 1  -ขอเสนอนางสาคร  ทาเล่ 
นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ  -ผู้รับรองคนที่ 1 
นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  สท.เขต 2  -ผู้รับรองคนที่ 2 
นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สท.เขต 2  -ขอเสนอนายอนิวัฒน์  สุชัย 
นางสาคร  ทาเล่ สท.เขต 2  -ผู้รับรองคนที่ 1 



~ 21 ~ 
 

นางร าพรรณ์  นนท์สุภี สท.เขต 2  -ผู้รับรองคนที่ 2 
นางสาวโชติกา วงค์แหว้น สท.เขต 1 -ขอเสนอนายธนัช  มูลใจ 
นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2  -ผู้รับรองคนที่ 1 
นายอนิวัฒน์  สุชัย สท.เขต 1  -ผู้รับรองคนที่ 2 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกอีกหรือไม่ หากไม่เสนอชื่อท่านใดแล้ว ขอมติที่

ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวนรินทร์พร  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  8.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวนัฐมน  ทาเล่    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน – เสียง 
ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมสภาได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ครบจ านวน 3 คนแล้ว จะได้แจ้ง

รายชื่อให้กับเทศบาลต าบลก้อทราบ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบล
ก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 8 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ต่อไป 

 
 5.8.การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 3 คน 
ประธานสภาฯ -ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือ

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน จ านวน 3 คน ต่อไปขอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ น าเสนอชี้แจงรายละเอียด 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา การคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลก้อ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลก้อ ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นางลภัสรดา ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ –เรียนประธานสภาแลสมาชิกสภา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ 28 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อ ได้แต่งตั้ง
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลก้อ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ ซึ่งคณะกรรมการ
ที่มาจากตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น มีก าหนดครบวาระสี่ปีในวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2567 นี้นั้น 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 28 (1)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อ จึงขอความอนุเคราะห์มายังสภา
เทศบาลต าบลก้อ ประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ที่สภาเทศบาลต าบลก้อคัดเลือก
จ านวน 3 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
ก้อ ตามระเบียบฯ ต่อไป  

ประธานสภาฯ -ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อเสนอชื่อสมาชิกสภาทีละคนและขอผู้รับรอง
จ านวนสองคน จนครบจ านวน 3 คน เชิญเสนอได้ 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ  -ขอเสนอนางสาวโชติกา  วงค์แหว้น 
นางสาวนรินทร์พร  มาติ สท.เขต 1 -ผู้รับรองคนที่ 1 
นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สท.เขต 2   -ผู้รับรองคนที่ 2 
นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สท.เขต 2  -ขอเสนอนายโสภณ  มาติ 
นางร าพรรณ์  นนท์สุภี สท.เขต 2  -ผู้รับรองคนที่ 1 
นางสาคร  ทาเล่ สท.เขต 2  -ผู้รับรองคนที่ 2 
นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2  -ขอเสนอนางสาวนัฐมน  ทาเล่ 
นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ  -ผู้รับรองคนที่ 1 
นายปรีชา  รินท้าว สท.เขต 2  -ผู้รับรองคนที่ 2 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกอีกหรือไม่ หากไม่เสนอชื่อท่านใดแล้ว ขอมติที่

ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวนรินทร์พร  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  8.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวนัฐมน  ทาเล่    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
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มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน – เสียง 
ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมสภาได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ครบจ านวน 3 คนแล้ว จะได้แจ้ง

รายชื่อให้กับเทศบาลต าบลก้อทราบ เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ ต่อไป 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  -เรื่องท่ี 1 การเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 ของ

เทศบาลต าบลก้อ ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 ต่อไปเชิญผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รับ
มอบหมายให้น าเสนอรายะเอียดต่อท่ีประชุมได้รับทราบ 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ตามที่
เทศบาลต าบลก้อ ได้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอประธานสภาอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ น าเรียนในส่วนรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลต าบลก้อ 

นางลภัสรดา ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุก
ท่าน ต่อไปเป็นการเสนอรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ 1/2567 ของเทศบาลต าบลก้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22(3) ผู้บริหารท้องถิ่ น
อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และหมวด 5 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ 24 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติ  รวมทั้ งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  เทศบาลต าบลก้อ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลก้อ ได้รับทราบตามระเบียบฯ และได้น ารายละเอียดของแผนพัฒนาท้อง(พ.ศ.
2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านโดยมีแผนงาน/
โครงการดังนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 

เทศบาลต าบลก้อ  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านผังเมือง โครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 1.1 กลยุทธ:์พัฒนาการ
ก่อสร้าง/บรูณะ/ปรับปรุง
ถนน ระบบระบายน้ า 
สะพาน 
(1)แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,258,400 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,258,400 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,258,400 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,258,400 

 
 
 
 
 
 
 

 
28 

 
 
 
 
 
 
 

 
13,033,600 

1.2 กลยุทธ:์ ระบบ 
แหล่งน้ า ประปา 
(1)แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

600,000 

 
 

2 

 
 

600,000 

 
 

2 

 
 

600,000 

 
 

2 

 
 

600,000 

 
 

8 

 
 

2,400,000 

รวม - - 9 3,858,400 9 3,858,400 9 3,858,400 9 3,858,400 36 15,433,600 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมชมุชนและการ
ท่องเท่ียว 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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5.4 กลยุทธ : พัฒนาด้าน
การศึกษาและ 
การกีฬา 
(1) แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

4 

 
 
 

200,000 

 5.5 กลยุทธ : ส่งเสริม 
สนับสนุน การศาสนา การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ล้านนา จารตีประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
(1) แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
10,000 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
10,000 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
10,000 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
10,000 

 
 
 

 
4 

 
 

 

 
40,000 

รวม - - 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000 
รวมท้ังหมด - - 11 3,918,400 11 3,918,400 11 3,918,400 11 3,918,400 44 15,673,600 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567  

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและ 
ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์  
ง.แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นที่  2 เมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
        1.1.กลยุทธ : พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ า สะพาน 

   (1)แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการวางท่อ 
คสล. เข้าพ้ืนที่
ทางการเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรสู่
พ้ืนที่การเกษตร 
 

 

วางท่อ คสล. 
เข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตร 
หมู่ 3 ต าบล
ก้อ  อ าเภอลี้  
จังหวัดล าพูน 
วางท่อ คสล. 
ศก. 0.80 
เมตร จ านวน 

- 48,500 48,500 48,500 48,500 จ านวน 1 จุด ประชาชน
สามารถเดินทาง
สัญจรสู่พื้นที่
การเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  แบบ ผ.02  บญัชีโครงการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 
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5.00 ท่อน 
พร้อม
คอนกรีต 
รัดปากท่อ 
จุดพิกัด  
N : 1952097 
E : 478038 

2. โครงการ
ซ่อมแซมราง
ระบายน้ า  
หมู่ที่ 3  
บ้านก้อจอก 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร 
 
 
 

ซ่อมแซมราง
ระบายน้ า 
บ้านก้อจอก
หมู่ 3  
ต าบลก้อ  
ยาวรวม 
317.00 
เมตร และ 
บ่อพัก คสล. 
4.00 บ่อ 
จ านวน 25 
จุด 

- 341,900 341,900 341,900 341,900 จ านวน 
25 
จุด 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้าง 
ล าเหมืองและถัง
พักน้ า คสล. 
บ้านก้อทุ่ง  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างล า
เหมือง และถัง
พักน้ า คสล. 
บ้านก้อทุ่ง  

- 947,400 947,400 947,400 947,400 ล าเหมือง
พร้อม 
ถังพักน้ า 
จ านวน 

ประชาชน 
มีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 1  
ต าบลก้อ 
ล าเหมืองมี
ขนาด 1.00 x 
0.80 x 
100.00 เมตร 
เสา 0.40× 
0.20×1.50 
เมตร  
ฐานราก,ตอม่อ 
1.20 × 1.20 
× 1.50 เมตร  
และ 
ถังพักน้ าคสล. 
ขนาด 3.00 
×3.00×2.50 
เมตร  
จุดพิกัด  
N : 1947454 
E : 477719 
 

1 
สาย 

รวม ...3...โครงการ   - 1,337,800 1,337,800 1,337,800 1,337,800    
 
 
 
 
 
     

~ 22 
~ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย  
ง.แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นที ่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุข ภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
    5.4.กลยุทธ : พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
        (1)แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ออกก าลังกาย
ละเสริมสร้าง
ทักษะพัฒนา
กีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศและ
ยกระดับสู่สากล 

จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับ
อ าเภอ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 4 ครั้ง/ 
ป ี

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมี
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
และเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะ
กีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศและ
ยกระดับสู่สากล 

ส านักปลัด 
ฯลฯ 

รวม ...1...  โครงการ   - 50,000 50,000 50,000 50,000    
 

  แบบ ผ.02 
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                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ  
ง.แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นที ่1  เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
วิถีใหม่ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
    5.5.กลยุทธ : ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        (1)แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการสืบสาน
งานประเพณีตัก
บาตรเทโวโรหณะ  

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีการ
ท าบุญตักบาตร
เทโวโรหณะ  
อนุรักวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

กิจกรรมตัก
บาตรเทโว
โรหณะ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 ครั้ง/
ป ี

ประชาชนอนุรักษ์
สืบสานประเพณี
ตักบาตรเทโว
โรหณะอันดีงาม 
ให้คงอยู่กับท้องถิ่น
ตลอดไป 

ส านักปลัด 
ฯลฯ 

รว
ม 

...1...โครงการ   
- 

10,000 10,000 10,000 10,000    

  แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567  

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและ 
ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัมนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์  
ง.แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นที่  2 เมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
        1.1.กลยุทธ : พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ า สะพาน 

   (1)แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

1. โครงการ
ก่อสร้าง 
ท่อลอดเหลี่ยม 
บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ที่ 1  
 

เพ่ือให้
ประชาชน 
มีความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรสู่พ้ืนที่
การเกษตร 
 

ท่อลอดเหลี่ยม  
บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ 
กว้าง 4.00 เมตร  
ลึก 2.50 เมตร 

ยาว 5.00 เมตร 
จุดพิกัด  

- 495,700 495,700 495,700 495,700 จ านวน 
1 
จุด 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
สู่พื้นที่
การเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น/

กรม
ทรัพยากร
น้ าและ

  แบบ ผ.02/2 
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N : 01947786 
E : 476897 
 

หน่วยงาน 
อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
2. โครงการ

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
บ้านก้อหนอง
หมู่ที่ 2  
 

เพ่ือให้
ประชาชน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร 
 
 
 

รางระบายน้ า 
บ้านก้อหนอง 
หมู่ที่ 2 
ต าบลก้อ 
ขนาดกว้าง  
1.00 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 132.00  
เมตร  
วางท่อท่อ คสล.
เส้นผา่ศูนย์กลาง  
0.8 เมตร จ านวน 
30.00 เมตร 
จุดพิกัดเริ่มต้น  
N : 1949885 
E : 477174 
จุดพิกัดสิ้นสุด  
N : 1949829 
E : 477015 

- 702,900 702,900 702,900 702,900 จ านวน 1 จุด ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ได้โดยสะดวก 
และปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น/

กรม
ทรัพยากร
น้ าและ

หน่วยงาน 
อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

3. โครงการ
ก่อสร้างถนน

เพ่ือให้
ประชาชน 

ถนนแอสฟัสต์ติก 
คอนกรีตถนน
ภายในส านักงาน

- 422,000 422,000 422,000 422,000 จ านวน 
1 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่ดมีี

กรม
ส่งเสริม
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แอสฟัสต์ติก 
คอนกรีต  
ภายใน 
ส านักงาน
เทศบาล 
ต าบลก้อ 
พ้ืนที่ลาดยาง
รวม 1,059 
ตารางเมตร 
หนา (0.05 ม.) 

มีความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
มาติดต่อ
ราชการ 
 
 

 

เทศบาลต าบลก้อ  
พื้นที่ลาดยางรวม 
1,059 ตารางเมตร  
หนา (0.05 ม.) 
จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1  
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  
ยาว 105.50 เมตร 
จุดพิกัดเริ่มต้น 
N : 1950272 
E : 477251  
จุดพิกัดสิ้นสุด 
N : 1950256 
E : 477209 
ช่วงที่ 2  
ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร 
ยาว 127.50 เมตร 
จุดพิกัดเริ่มต้น 
N : 1950231 
E : 477267 
จุดพิกัดสิ้นสุด 
N : 1950213 
E : 477222 

สาย คุณภาพ สะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมา
ติดต่อราชการ 

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น/

กรม
ทรัพยากร
น้ าและ

หน่วยงาน 
อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
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4. โครงการ
ปรับปรุงโรงอัด
ถ่านเทียม หมู่ 
3 บ้านก้อจอก 

เ พ่ื อ ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น
สามารถเข้าใช้
พ้ื น ที่ ใ ช้ ส อ ย
และมีสภาพที่
สามารถใช้งาน
ได้ดีกว่าเดิม 

โรงอัดถ่านเทียม ให้
มีพื้นท่ีใช้สอยและมี
สภาพที่สามารถใช้
งานได้ดีกว่าเดิม 
บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 
ต าบลก้อ 
จุดพิกัด  
N : 1950944 
E : 476805 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
1 

หลัง 

ประชาชนมี
อาคารส าหรับ
ใช้สอยและมี
สภาพที่
สามารถใช้
งานได้ดีกว่า
เดิม 

กองทุน
พัฒนา
ไฟฟ้าฯ 
จ.ตาก 

รวม ...4...โครงการ   - 1,920,600 1,920,600 1,920,600 1,920,600    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567  

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  หมุดหมายที่ 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
   หมุดหมายที่ 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ค.  Sustainble Development Goals : SDGs  เป้าหมายที่ 6  สร้างหลักประกันว่าจะมมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
   เป้าหมายที่ 12  สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 
   เป้าหมายที่ 15  ปกป้อง  ฟ้ืนฟู  และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน  จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย  
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่  และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ง.  แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  ประเด็นที่ 2  เมืองแห่งอุตสาหกรรม  หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ที่ 3  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ  และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
   1.2 กลยุทธ: พัฒนาระบบแหล่งน้ า,ประปา 
        (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้านก้อหนอง 
หมู่ที่ 2  
 

เพ่ือให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ
ต่อความ

ก่อสร้างถังน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านก้อหนอง  
หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ
ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน  
1  

แทงค์ 
 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/ 
กรม

ทรัพยากร
น้ าและ

  แบบ ผ.02/2 
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ต้องการ  ยาว 5.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร 
จุดพิกัด  
N : 1950162 
E : 477514 

หน่วยงาน 
อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

2. โครงการก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 
 

เพ่ือให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

ก่อสร้างถังน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านก้อจอก  
หมู่ที่ 3  ต าบลก้อ 
ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร  
ยาว 5.00 เมตร  
สูง 2.50 เมตร 
จุดพิกัด 
N : 1950565 
E : 477103 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
1  

แทงค์ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/ 
กรม

ทรัพยากร
น้ าและ

หน่วยงาน 
อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

รวม ...2...โครงการ   - 600,000 600,000 600,000 600,000    
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ประธานสภาฯ -ตามที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ ได้น าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น มี
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญซักถามได้  

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภา จากการที่ได้รับฟังผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณได้ชี้แจงแผนงานโครงการที่รองรับไว้พัฒนา หมู่ที่ 3 ขอสอบถามประธานสภาและ
นายกว่าโครงการที่สมาชิกหรือผู้น ามาขอความช่วยเหลือเรื่องแทงค์น้ า รางระบายน้ า แจ้งมาและ
เรื่องท่ีไม่อยู่ในแผนหากน าบรรจุในแผนไว้แล้ว ไม่ทราบว่านายกจะหางบประมาณมาท าได้หรือไม่ 
เรื่องแทงค์น้ าขอท าใหม่ของเก่าช ารุด ขอถามนายกว่าแทงค์น้ าจะได้ท าตอนไหน อยากให้ท าเร็วๆ 
ส่วนเรื่องรางระบายน้ าได้ติดตามมาตลอด และว่าจะเอาเงินสะสมมาสร้างแต่ไม่สามารถน า
งบประมาณออกมาใช้ได้ นายกพอจะมีช่องทางเอาเงินมาสร้างได้หรือไม่ ก่อนจะถึงช่วงฤดูฝนนี้ 
นายกจะหางบประมาณข้างนอกมาช่วยได้หรือไม่ 

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ส าหรับของบ้านก้อจอก มี 3 เรื่องที่สอบถาม เรื่องรางระบาย
น้ า แทงค์น้ า โรงอัดถ่านเทียมมีในแผนไว้เพ่ือรองรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก แทงค์น้ ารอเสนองบเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้เสนอไปแล้ว และรางระบายน้ า ไม่สามารถใช้งบประมาณเงินสะสมได้ การซ่อมแซมก็
ขอน าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ก่อน รองบประมาณมีมาก่อน 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ส าหรับการซ่อมแซมรางระบายน้ าพอจะมีงบส่วนอ่ืนหรือไม่ ซอยหน้าบ้าน
ลุงพันขอแก้ไขซอยเดียวนี้ก่อน เพราะน้ าทะลักท่วมไปอีกซอยขอนายกแก้ไขให้ด้วย 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือไม่หากไม่มีแล้วถือว่าสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบ 
นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น สท.เขต 1 -เงินช่วยเหลือด้านสาธารณภัย ของหมู่ที่ 1 ที่ชดเชยเป็นตัวเงิน 

กรณี เต็นท์ พัดลม เสียหายคือเป็นอย่างไร 
นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ส าหรับความเสียหายของเต็นท์ พัดลม ของหมู่ที่ 1 สืบเนื่อง

จากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ได้ตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวหน้า
เทศบาลต าบลก้อ เกิดพายุพัดแรงท าให้เต็นท์ จ านวน 2 หลัง พัดลม จ านวน 3 ตัว ได้รับความ
เสียหาย 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ในวาระอ่ืนๆ นี้มีหลายข้อประเด็นส าคัญที่จะสอบถาม เรื่องแรก ขอเรียน
ถามตรงๆว่าเรื่องเป็นมาอย่างไร บางครั้งสมาชิกสภาสงสัยเรื่องถนนลูกรังไปสู่พ้ืนที่การเกษตร
งบประมาณ 450,000.00 บาท โครงสร้างพ้ืนฐานหมู่ที่ 4 ท ากี่วัน อยากทราบว่ากรรมการ
ตรวจรับงานจ้างมีใครบ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้างมีอ านาจหน้าที่อย่างไรบ้าง ปัญหาการลง
พ้ืนที่ของผู้รับเหมา นายกไม่ได้แจ้งให้ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
อาจจะทราบแต่สมาชิกสภาไม่ทราบ ท าไมไม่แจ้ง เป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการ
ประมาณปริมาณดินอย่างไร สมาชิกก็อยากร่วมลงพื้นที่ช่วยดูแลอ านวยความสะดวก ขอถามช่าง
ว่าเป็นผู้ควบคุมดูแลงานเองใช่หรือไม่ กรรมการตรวจรับงานจ้างอาจไม่ได้ลงไปดูจนกว่าจะเสร็จ 
ขอถามช่างว่า หมู่ 4 ระยะทาง ปริมาณ ความกว้าง ความยาว ถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่ 
ผลเสียของชาวบ้าน ขอถามนายกว่าช่างลงพ้ืนที่ช่างมั่นใจหรือไม่ว่างานที่ดูอยู่ถูกตามแบบแปลน
หรือไม่ เพ่ือชาวบ้านได้รับประโยชน์มากที่สุด 
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นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ส าหรับโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ช่วงหน้าแล้งนั้น ข้อ
สอบถามเรื่อง ปริมาณดิน กรรมการตรวจรับงานจ้าง ขอมอบให้งานกองช่างเป็นผู้ชี้แจง ขอ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กองช่างเป็นผู้ตอบ 

ว่าที่ร้อยตรีกฤษนาท  เอื้องมณี นายช่างโยธา -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ส าหรับในวาระนี้
ไม่ได้เตรียมเอกสารมาด้วยไม่ทราบว่าจะมีการถามถึงกรรมการ ค าสั่งต่างๆ ปริมาณงานไม่ได้
เตรียมมาไม่ทราบว่าจะให้ชี้แจงเป็นเอกสารหรือไม่ 

ประธานสภาฯ -ขอให้ชี้แจงก่อนเอกสารค่อยตามมาทีหลังก็ได้ 
ว่าที่ร้อยตรีกฤษนาท  เอื้องมณี นายช่างโยธา -ส าหรับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อสู่พ้ืนที่

การเกษตร งบประมาณ 450,000.00 บาท หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ รายละเอียดเป็นการซ่อมแซม
และได้ควบคุมงานเองมาโดยตลอด ปัญหาเนื้องานไม่มีอะไร 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ขอขอบคุณช่างที่ได้ชี้แจง ต้องขอเอกสารด้วย ที่จริงแล้วก็มีปรากฏในเทศ
บัญญัติแล้ว พอดีมีปัญหา สมาชิกสภาไม่ได้ลงพ้ืนที่ด้วย ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องดูแบบแปลน
ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ถนนลูกรังไปสู่พ้ืนที่การเกษตรเป็นแบบนี้มาตลอด ไม่แจ้งสมาชิกสภา 
ท างานแบบรีบเร่ง การนับคิวดั้มไม่ได้นัดกันให้ดีว่าจะลงที่ไหนบ้าง ถ้าช่างมั่นใจ ก็ขอให้ช่างน า
แบบแปลนมาท่ีได้สอบถามก็เพ่ือพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน 

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาฯ –โครงการซ่อมแซมถนนดินจากภัยพิบัติงบประมาณ 255,222.82 บาท 
ตั้งข้อสังเกตโครงการนี้คงยังไม่ได้ตรวจรับงานจ้าง โครงการนี้อาจจะไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่
ประเมินมา ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 829.65 ลูกบาศก์เมตร ตามที่สังเกตแบ่งออกมา หมู่ที่ 3 
จ านวน 7 จุด หมู่ที่ 2 จ านวน 4 จุด หมู่ที่ 3 จ านวน 7 จุด และหมู่ที่ 1 จ านวน 1 จุด ตามที่ดู
ตัวเลขตามเอกสาร ปริมาณดินรวม 829.65 ลูกบาศก์เมตร ถ้าคิดเป็นดั้ม จ านวน 165 ดั้ม ดั้ม
ละ 5 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับว่าดินเฉลี่ยออกมา หมู่ที่ 1 จ านวน 51 ดั้ม หมู่ที่ 2 จ านวน 82 ดั้ม 
หมู่ที่ 3 จ านวน 25 ดั้ม และหมู่ที่ 4 จ านวน 10 ดั้ม เท่าที่ดูจากหน้างาน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
ผู้รับเหมาขนดินไปลงอาจมาไม่ครบ หากกรรมการตรวจรับงาน ผู้บริหารช่วยตรวจสอบให้แน่ชัด
ก่อนตรวจรับหรือเบิกจ่าย เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ตามที่ได้ตั้งข้อสังเกตฝากประธานสภาและ
ผู้บริหารสมาชิกสภาลงพื้นที่ตรวจสอบดูก่อนเบิกจ่าย 

ประธานสภาฯ -จุดทีด่ าเนินการไปแล้วมีบางจุดเสียหายไปแล้ว ดินทรุด เป็นหลุม ขอนายกตอบค าถามให้กับ
สมาชิกสภาด้วย 

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ตามที่สมาชิกสภาได้แจ้งมาจะเน้นย้ ากองช่างค านวณอีกครั้ง
ตามท่ีได้ลงไป ช่างก็มีใบประมาณการไว้แล้ว 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ขอเพ่ิมเติมของนายกที่แจ้งมา และตามที่รองประธานสภาแจ้งมาเป็น
ปัญหาหนัก หมู่ที่ 4 จ่ายไปแล้ว งบสาธารณภัยยังไม่ได้ตรวจสอบ เงินสะสมออกมาใช้เมื่อไม่กี่วัน
มีหนังสือเชิญกรรมการช่วยเหลือประชาชนพิจารณาน าเงินมาใช้การซ่อมแซมถนนการใช้อ านาจ
ผู้บริหารโดยตรงไม่ผ่านสภา นายกน่าจะเชิญสมาชิกสภามาประชุมด้วยว่าจะเอาดินไปลงตรงไหน 
ไม่ทราบว่าเอาดินมาลง สอบถามก านันก็ตอบว่าไม่ได้บอก และบอกให้มาสอบถามนายก การท า
ใช้อ านาจนายกการจะลงดินได้ถามใครหรือว่าใครให้เอาลงไปตรงไหน เอาไปลงแล้วตอนนี้มีแต่
หิน ชาวบ้านเดือดร้อนแน่นอนเพราะหินมันเยอะเกินไป ขอให้แก้ไขในส่วนที่ไม่ชัดเจน เพราะว่า
เป็นห่วง ท าแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียรติเจ้าของพ้ืนที่ ควรแจ้งผู้น า สมาชิกสภา ถ้าดินลูกรังจะ
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ดีกว่านี้ แต่นี่เป็นหินเยอะเกิน ที่จริงดินลูกรังในพ้ืนที่ก็พอมีอยู่ สภาแจ้งแล้ว ท่านต้องไปแก้ไข 
และช่วยชี้แจงว่าท าไมท าโดยพลการ ผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปลงตรงนั้น ไม่แจ้งสมาชิกและผู้น าเลย 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ -การค านวณจ านวนดั้ม (เที่ยว)ทีมงานลงไปดูหน้างาน 81 ดั้ม    
ดูแล้วน่าจะไม่ถึง อาจจะขอดูกล้องวงจรปิดของสถานีต ารวจภูธรก้อว่าจะครบ 81 ดั้มหรือไม่ จะ
ช่วยตรวจสอบช่วยกัน เป็นห่วงผู้บริหารช่วยกันตรวจสอบ ผู้บริหารอาจจะมีงานยุ่ง 

ประธานสภาฯ -ขอถามว่ามีการเบิกจ่ายหรือยัง ถ้ายังไม่เบิกจ่ายก็ให้ช่วยตรวจสอบ 
ว่าที่ร้อยตรีกฤษนาท  เอื้องมณี นายช่างโยธา -โครงการนี้ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สท.เขต 2 –ขอให้มีการเอาดินลูกรังไปลงเพ่ิม 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ส าหรับพ้ืนที่มีหินโผล่ จะให้ช่างไปตรวจดู ตามที่ว่าท าโดย

พลการนั้นไม่ใช่พลการ ผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ก านันก็ได้เป็นกรรมการได้ยกมือ
ให้อยู่ด้วยแล้ว ได้ด าเนินการตามอ านาจของผู้บริหาร เป็นการซ่อมแซมไม่ใช่ถนนคอนกรีต มีน้ า
เซาะกลางถนนชาวบ้านจะได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 เป็นเนินไม่ได้ท าทุกจุดที่
เสียหายตามแต่ละจุดตามท่ีช่างส ารวจว่าจุดนี้ลงได้กี่ดั้ม(เท่ียว) จะให้ไปลงเพ่ิมเติม ขอมอบให้ช่าง
ไปดูรถผ่านไม่ได้อย่างไร สมาชิกช่วยตรวจสอบยิ่งดี เพราะผมไม่ได้ลงไปเฝ้าตลอด และ
ขอขอบคุณทุกท่านด้วย 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ขอเพ่ิมเติมเรื่องของก านันนั้น อาจจะรับรู้รับทราบ แต่การลงพ้ืนที่นั้นคงไม่
ทราบเพราะได้สอบถามก านันแล้ว ท าแล้วก็มีความเป็นห่วง หมู่ที่ 3 ดูแล้วมีหินเยอะเกินไป 
ปัญหาการค านวณเอาดินลงแต่ละหมู่บ้านหมู่ไหนมากหมู่ไหนน้อยควรมาพูดคุยกันไม่ได้อิจฉาว่า
ได้มากได้น้อย นายกควรเชิญสมาชิกสภามาคุยกันจึงจะถูกต้อง หมู่ที่ 3 เท่าที่ผ่านมาไม่ค่อย
ได้รับการช่วยเหลือกว่าจะได้ก็ต้องขอสองรอบสามรอบ ตามที่สังเกตที่ผ่านมาหมู่ที่ 1 จะได้รับ
การซ่อมแซมหลายโครงการ เห็นลงเฟสลงไลน์หลายโครงการ ชาวบ้านหมู่ที่ 3ก็มาบ่นมาร้อง
ทุกข์ซึ่งก็พูดตามเหตุผลตามความจริง 

ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่เป็นห่วงในเรื่องนี้ 
นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ต่อเนื่องเรื่องโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 ปี 2567 

หมู่ที่ 4 รางระบายน้ า ปี 2567 มีงบประมาณแล้ว หมู่ที่ 3 จะได้ท าเม่ือใด 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ส าหรับหมู่ที่ 3 โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น ขอให้รอ

งบประมาณก่อน หมู่ที่ 4 ก็ได้เก็บรวบรวมเงินมา 5 เดือนตั้งแต่เปิดปีงบประมาณใหม่ เก็บออม
เงินมาทีละเล็กละน้อย บางเดือนมีงานก็เบิกจ่าย บางเดือนไม่มีงานก็เก็บรวมเงิน ดูแล้วทุกปีที่
ผ่านมาก็จะประมาณเดือนกันยายน ตอนนี้ท าโครงการเก็บภาษีของเขื่อนภูมิพลมาด าเนินการ 
หากไม่ได้ก็ต้องรอเอาเงินในเทศบัญญัติออกมา แต่ถ้าสามารถเก็บภาษีของเขื่อนภูมิพลได้ก็จะมี
เงินด าเนินการเพื่อให้ทันในฤดฝูนเดือนกันยายน หมู่ที่ 4 เดือนมีนาคม เมษายน ช่วงฤดูแล้ง ค้าง
อีก 1 โครงการคือหมู่ที่ 3 

นายธนัช มูลใจ  รองประธานสภาฯ -ขอสอบถามช่างควบคุมงานหมู่ที่ 1 ดินขนข้ามสะพานหมดทุกล า
หรือไม่ 511 ดั้ม (เที่ยว) เพื่อขอข้อมูลจะได้ช่วยตรวจสอบ 

ว่าที่ร้อยตรีกฤษนาท เอื้องมณี นายช่างโยธา –กรณีของหมู่ที่ 1 รถบรรทุกวิ่งเส้นทางล าห้วยข้างบ้านลุงโบ 
นายธนัช มูลใจ  รองประธานสภาฯ -ภาพถ่ายจากกล้องของต ารวจทางสะพาน 108 ดั้ง (เที่ยว) แต่ก็

ถามไว้เป็นข้อมูล 
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นางจีญาภรณ์ ทาฝั้น สท.เขต 1  -ขอเรียนถามประธานสภาว่าการแจกหนังสือให้กับผู้ที่ได้รับเชิญเคยบอกให้
หลายครั้งแล้ว ขอให้เอาไปแจกกับตัวขอให้พัฒนาไม่ล้าสมัย ในการประชุมจะมีการต่อว่ากันมา
ตลอด 

ประธานสภาฯ -หนังสือที่ท่านสมาชิกสภาไม่ได้รับนั้นคือหนังสืออะไร 
นางจีญาภรณ์ ทาฝั้น สท.เขต 1  -หนังสือเชิญประชุมการวิจัยชุมชน ถ้าหากไม่ได้รับหนังสือไม่ทราบว่าจะให้

ความร่วมมือได้อย่างไร 
นางสาวนัฐมน  ทาเล่  สท.เขต 2  -กระบวนการจ่ายขาดเงินสะสมผู้รับเหมาจะลงด าเนินการหน้างานเมื่อใด 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –โครงการที่อนุมัติไม่เกิน 500,000 บาท สามารถท าได้เลย 

กรณีหมู่ท่ี 2 และโครงการอ่ืนๆ ต้องด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-Bidding 
จะต้องใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จะต้องใช้เวลานานหน่อย กว่าจะได้ผู้ชนะกระบวนการอย่าง
น้อยหนึ่งเดือน และกว่าผู้รับเหมาจะด าเนินงานจะเร่งให้เร็วที่สุด ถ้าโครงการไม่เกิน 500,000 
บาท จะไวแน่นอน 

ประธานสภาฯ -หมู่ที่ 1 ต้อง E-Bidding ก็น่าเป็นห่วงเพราะใช้เวลานาน 
นายปรีชา  รินท้าว สท.เขต 2  -หมู่ที่ 4 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผู้รับเหมาจะด าเนินงานเช่นสายป่า

ช้า ผิวถนนแตก ช่างผสมปูนได้มาตรฐานหรือไม่ ขอช่างช่วยดูว่าได้มาตรฐานหรือไม่ สายป่าช้า
สวนลุงอ๊ิดสีดูจางๆ ขอช่างช่วยดูให้ดีด้วย ปีงบประมาณใหม่นี้ 

ประธานสภาฯ -ขอผู้บริหารรับไปตรวจสอบ 
นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -มีอีก 2 เรื่องท่ีจะแจ้งและซักถามเรื่องที่ 1 เคยแจ้งเรื่องเข้ามาคือดินสไลน์

หมู่ที่ 3 ท าแบบแปลนแล้วเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วยังไม่ได้แก้ไขเป็นจุดทางผ่านของชาวบ้าน ถ้าปีนี้
ดินสไลน์อีก หมู่ที่ 2 จะล าบากจะไม่สามารถใช้งานได้ เพราะเป็นเส้นทางในการเดินทางท า
กิจกรรมงานขาว-ด า 

  -เรื่องท่ี 2 การซ่อมแซมวางท่อสวนลุงสี เจ้าของสวนว่าไม่ได้ซ่อมแซมและผมได้บอกไปว่าขอ
นายกด าเนินการให้อยู่ ช่างได้ออกแบบมีรูปแบบหูช้าง แต่ผมว่าขอแค่มีท่อก็ใช้ได้ แล้วเจ้าของ
สวนได้แจ้งมาแล้วว่าท่อเขาเล็ก และขอนายกช่วยแก้ไขใหม่ไม่ต้องใช้งบประมาณถึง 48,000 
บาทก็ได ้

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ขอตอบเรื่องที่ 1 ได้ของบประมาณแล้วรออนุมัติอยู่ หมู่ที่ 4 
เพ่ิงจะมีเอกสารแจ้งใบจัดสรรงบประมาณมาแล้วโครงการนี้ก็ต้องรอ 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ส่วนมากโครงการที่ได้ส่งไปได้ติดตามหรือไม่ ติดต่อเรื่อยๆหรือไม่ จะได้
แก้ปัญหาให้ประชาชนซักท ี

นางศิริพร  แสนสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  –ขอแก้ไขข้อมูลตัวเลข ยอดเงินสะสมที่คิดค านวณหักเงิน
ส ารองตามระเบียบแล้วจะใช้ได้ 8,919,814.51 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หัก
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณภัยที่เบิกจ่ายแล้ว 332,732.00 บาท  วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 
(ชดเชยด้านการเกษตร) คงเหลือเงินฝากธนาคาร 8,587,082.51 บาท ค้างจ่ายที่ยังไม่ได้เบิก
จ่ายเงินค่ากระเบื้องและโครงการซ่อมแซมถนนดิน 19 จุด รวมเป็นเงิน 442,107.93 บาท 
คงเหลือ 8,144,974.58 บาท และค านวณตามโครงการ 5 โครงการที่ขออนุมัติกับสภา
เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2,805,200.00 บาท เงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้น 5,339,774.58 
บาท 
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ประธานสภาฯ -ต้องกันเงินไว้ยามฉุกเฉินเพราะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ 
หากไม่มีอะไรแล้วขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2567 
ครั้งนี้ และขอขอบคุณ ทุกท่าน 

 
ปิดประชุม เวลา  13.45 น. 
 
 

ลงชื่อว่าที่ร้อยตรี......................................................ผูร้ายงานการประชุม   
(ชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต) 

    ปลัดเทศบาลต าบลก้อ 
                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 
 
  ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น) 
  วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 
 
 
  ลงชื่อ............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางร าพรรณ์  นนท์สุภี) 
  วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 
 
 
  ลงชื่อ............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   (นายโสภณ  มาติ) 
  วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 
 

 ลงชื่อ.....................................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
   (นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 


